



เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๒ พรรษา ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" และเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ความว่า "รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่" ใน

โอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ขอตั้งจิตอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนองค์พระสยามเทวาธิราช จงได้อวยพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าบุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

สวัสดีค่ะ ท่านคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน สำนักทรัพยากรสารสนเทศมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ให้บริการกับท่านคณาจารย์ และนักศึกษานานปีการศึกษาใหม่นี้อีกครั้งหนึ่ง และในฐานะที่เราเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญหน่วยงานหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของท่านทั้งหลายในทุกๆ ด้าน และทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนการสอนหรือ ความรู้ทั่วไป ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี ท่านก็สามารถพบกับเราได้ในทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสือ วารสาร น.ส.พ. CD/ DVD/ VCD และฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนรายชื่อทรัพยากรใหม่ๆ ที่มีมานำเสนอ เริ่มต้นด้วยข่าวดีนะค่ะ ทางสำนักฯ ได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของผู้ใช้บริการทุกท่านมาให้เลือกใช้กันตามความสนใจ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

นอกจากนี้ เรายังมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับผู้ให้บริการทุกท่าน และควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมอีกด้วย อย่างเช่น หนังสือชุด "เพียงพ่อก็พอเพียง" เป็นหนังสือโป๊ป-อ๊พ มีทั้งหมด 3 เล่ม บรรจุกล่องแบบหมุนได้ สันปกเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ที่มีลายต่อกันสวยงามพอดี ประกอบด้วย เล่มที่ 1 พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 2 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 3 โครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในแต่ละเล่มเป็นผลงานวาด



ภาพและระบายสี โดยอาจารย์ ทวีพงษ์ ลิมากรณวัฒน์ ศิลปินชั้นครู ที่ช่วยสร้างสรรค์และวาดภาพในหนังสือชุดนี้ ซึ่งเป็นประติมากรรมของหนังสือศิลปะภาพวาดบนกระดาษที่เหนือกว่าหนังสือภาพสามมิติธรรมดาที่เห็นโดยทั่วไป ที่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และกลไกเคลื่อนไหวของภาพและ เสียงที่สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ในทันทีที่เปิดหนังสือเล่มทีเดียว ผู้บริการท่านใดสนใจติดตามได้ที่ห้องอ้างอิงนะค่ะ

ที่สำคัญอย่าลืม! สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกท่าน ที่ยังจองผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ ไม่เป็นให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาติดต่อขอ Password ค่วน! ได้เลยคะ ที่เคาน์เตอร์ ยืม - คืน และสำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไปทุกคณะและทุกระดับการศึกษาให้นำใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน/ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ที่มีตราประทับจากฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย หรือจากธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษามาติดต่อเพื่อยืนยันการต่ออายุสมาชิกที่เคาน์เตอร์แผนกบริการ ค่วน! ค่ะ

และนี่เลยคะ วิชิตี สารคดีอาชีพเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับงานด้านหัตถกรรม ผู้ที่ประกอบอาชีพ การรักษาฟันฟู และสืบทอดศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาการทางด้านช่างฝีมือ ซึ่งจะผลิตเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยตามความต้องการของตลาด อาทิ การทำแกะสลักมะพร้าวทุย เครื่องเคลือบเซรามิก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์ หัตถกรรมกระดาษสา ฯลฯ เป็นต้น ท่านใดสนใจสามารถหยิบยืมได้ที่แผนกสื่อโสตทัศนบริการนะคะ

ข่าวน่ารู้



ตามที่มีรายงานข่าวการระบาดของ เชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola virus) ซึ่งแต่เดิมมีการระบาด ใน 3 ประเทศของทวีปแอฟริกา คือกินี (Guinea) ไลบีเรีย (Liberia) และเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone) และล่าสุด.. มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบล่า (Ebola) ซึ่งพบในประเทศแถบแอฟริกาเพิ่มเป็น 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย ทั้งนี้สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากอีโบล่าที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยออกมาล่าสุด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาระบุมีผู้ป่วยอีโบล่าทั้งหมด 3,069 ราย และเสียชีวิต 1,552 ราย ปัจจุบันโรคนี้อังไม่มียาวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสอีโบล่า และแม้ว่าไทยจะมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ต่ำก็ตาม ทางกระทรวงฯ ได้จัดระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคนี้ 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.ให้สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคจากองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาโรคเฉพาะ จึงต้องใช้ระบบการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว หากพบผู้ป่วยมีอาการอยู่ในข่ายสงสัยให้รายงานทันที 2. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เข้มมาตรการดูแลรักษาหากมีผู้ป่วยมีอาการในข่ายสงสัย โดยใช้มาตรฐานเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีอันตรายสูง เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ส เป็นต้น และ 3. ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งไทยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสชนิดนี้ โรคอีโบล่า เป็นกลุ่มโรคไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง อัตราการแพร่ระบาดสูงและเร็ว มีอัตราตายค่อนข้างสูงคือร้อยละ 50-90 เชื้อมีระยะฟักตัว 2-21 วัน อาการของผู้ป่วยคือมีไข้สูงทันที อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะมาก ตามด้วยอาการเจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงขึ้นตามตัว ในรายที่อาการรุนแรงหรือในบางรายที่เสียชีวิตจะมีอาการเลือดออกง่าย โดยมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและซีก อวัยวะหลายระบบเสื่อม



และสำหรับในประเทศไทยเองก็มีข่าวที่ต้องระวังเช่นกันคะ สืบเนื่องจากการเลือกซื้อปลาทับทิม และถูกก้างปลาตำนิ้วมือ ต่อมามีอาการบวมจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ภายหลังติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต เพราะได้รับเชื้อแบคทีเรียจากปลาทับทิมนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมาระบุว่า อาการดังกล่าวเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 2 กลุ่มที่ออกฤทธิ์รุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายและอยู่ในน้ำสกปรก คือ แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria) และแอโรโมนาสแบคทีเรีย (Aeromonas Bacteria) ซึ่งแบคทีเรียทั้ง 2 ตัวนี้มีความรุนแรงมากกว่าแบคทีเรียชนิดอื่นหลายเท่า เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เนื้อเยื่อเน่าตาย แพทย์อาจต้องตัดชิ้นเนื้อออกเพื่อไม่ให้พิษลามไปติดเชื้อในกระแสเลือด เพราะอาจถึงขั้นช็อคเสียชีวิตได้ภายใน 48 ชั่วโมง โดยเชื้อเหล่านี้อาจอยู่ตามลำตัว ก้างปลา เฝือก และซอกเหงือก หากกินปลาแล้วก้างปลาตำก็จะได้รับเชื้อนี้ อย่างไรก็ตาม คนที่เสี่ยงรับเชื้อคือคนที่มือมีภูมิคุ้มกันโรคไม่ดี รวมทั้งคนที่ป่วยเบาหวาน ที่สำคัญอย่างยิ่ง หากถูกก้างปลาตำจนเลือดออก ควรบีบเลือดออกให้มากที่สุด แล้วใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรค แต่หากเกิดแผลบวม เป็นไข้ ควรรีบไปพบแพทย์ แล้วแจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด



แหล่งที่มาของข้อมูล:

http://e-library.siam.edu สืบค้นที่ “ฐานข้อมูลมติชน”	http://health.kapook.com	http://variety.teenee.com
http://news.springnewstv.tv	http://club.sanook.com	http://beid.ddc.moph.go.th